
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๓๖ 

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ  ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา 

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นางมนพร  เจริญศรี รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่ห้า ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานตามแผนงานบูรณาการ เข้าชี้แจง
รายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๓๗  งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ  
๑. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
๒. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
๓. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล   
๔. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
๕. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
๖. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
๗. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้    
๘. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
๙. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด   

๑๐. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ   
       

ผลการพิจารณา 
 มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ   ๒๐๖,๘๕๘,๔๙๙,๑๐๐  บาท 

แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  ๑๐๓,๓๑๗,๒๒๕,๒๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด       -        บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี ้
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) และผล

การศึกษาที่เป็นรูปธรรมร่วมกับบริษัท Dubai Port World (DP World) จ ากัด อย่างไร 
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- ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าโครงการเชื่อม ๓ สนามบิน (สนามบินดอนเมือง สนามบิน
สุวรรณภูมิ สนามบินอู่ตะเภา) และการแก้ไขสัญญาเพื่อขยายสัมปทานอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ผู้แทนหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการนโยบายและแผนขนส่งจราจร ชี้แจงดังนี้ 
- โครงการก่อสร้างถนนเป็นถนนปกติไม่ใช่มอเตอร์เวย์หรือทางด่วนพิเศษ เป็นการขยายถนน

ทางหลวงทั่วไป เพื่อให้บริการประชาชนต้องจัดให้มีระบบขนส่งให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง
ของคนหรือขนส่งสินค้า ในรูปแบบสัมปทานหรือเอกชนร่วมลงทุน 

- รายละเอียดและความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ ด าเนินการออกแบบ concept ดีไซน์ของ
ท่าเรือส าเร็จแล้ว ส่วนถนนมอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่างท่าเรือทั้งสอง กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนทางรถไฟเชื่อมระหว่างสองฝั่ง ด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือท าการออกแบบ 
concept ของรถไฟ พร้อมกับ Business Model ต่าง ๆ  

- การบูรณการร่วมกับบริษัท Dubai Port World (DP World) จ ากัด เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับผลการศึกษาด้านต่าง ๆ ถึงความเป็นไปได้ของโครงการแลนด์บริดจ์ และตั้งคณะท างานร่วมขึ้น
เพื่อด าเนินการตามข้อตกลงที่เคยมีในอดีตร่วมกัน 

- กรณีความคืบหน้าสัมปทานทางด่วน ขออธิบายขั้นตอนการพิจารณาอยู่ระหว่างการตรวจ
สัญญา เมื่อตรวจเสร็จส่งเรื่องเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เห็นชอบก่อนเสนอให้กับ
คณะกรรมการ (PPP) และน าเสนอคณะรัฐมนตรตี่อไป ส่วนการขยายสัมปทานของบริษัท ดอนเมืองโทล
เวย์ จ ากัด มีความคืบหน้าอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และ พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ
ให้กับประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางในรูปแบบคูปองหรือหรือส่วนลด 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายไม่มีความเชื่อมโยงทั้งในส่วนของ

งบประมาณกับการตั้งเป้าหมายในการพัฒนา และควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้สามารถใช้งานได้จริง 
เนื่องจากปัจจุบันการประมาณจากแบบจ าลองและผลการจัดล าดับมีความคลาดเคลื่อนสูง สอดคล้องกบั
เป้าหมาย  

- แผนงานบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ควรปรับปรุงตัวชี้วัดให้วัดได้จริง 
เพราะปัจจุบันเป็นการประมาณการจากแบบจ าลองและผลการจัดล าดับที่มีความคลาดเคลื่อนสูง   
และเตรียมตัวชี้วัดระดับรอง ที่รองรับการประเมินผลที่แม่นย า เช่น กรณีระบบรางจากท่าเรือแหลมฉบงั 
ไปยังลาดกระบัง สามารถจับต้องได้ สอดคล้องกับเป้าหมายการบูรณาการ  

- แผนงานบูรณาการด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ควรจะมีหลักเกณฑ์ เช่น โครงการที่มี
วงเงินเกิน จ านวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนและ ควรก าหนดให้
มีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการประกอบการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 

การประเมินความคุ้มค่า ผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการลงทุน  ของแผนงานบูรณการพัฒนา 
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
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- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบ  รถไฟ
ความเร็วสูง เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย ระยะที่ ๑ ช่วงกรุงเทพมหานคร – 
นครราชสีมา และระยะที่ ๒ นครราชสีมา - หนองคาย ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
และผลการศึกษา ของแผนงานบูรณการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 

- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอทราบเอกสารรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับ
สัญญาการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ  (PPP) ของแผนงานบูรณการ
พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ๗,๖๑๕,๐๒๒,๘๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -    บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในประเด็น

ต่าง ๆ  ดังนี ้
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าการปรับปรุงก่อสร้างถนนหมายเลข ๓๒๐๑ และ ๓๐๑๓ 

อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมน้ าประปารองรับการบริโภคน้ าเพ่ืออุตสาหกรรม  

ในพ้ืนที่ และภาคครัวเรือน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งความต้องการน้ าอย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบของภาคอุตสาหกรรม เช่น สารเคมี 

ขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ และแพทย์ผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้ายอาชีวอนามัย อย่างไร 
- ขอทราบรายละเอียดการด าเนินงานของโรงพยาบาลปลวกแดง รายการทีโออาร์  (TOR)  

ของโครงการลงทุนของภาคเอกชน (PPP) และสามารถใช้สิทธิประกันสังคม และบัตรทองกับ
โรงพยาบาลปลวกแดง ได้หรือไม่ 

- ขอทราบรายละเอียดโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ (รางวัล EEC Select 2023) 
และมีลักษณะซ้ าซ้อนกับสัญลักษณ์อย่างอื่นหรือไม่ อย่างไร  

- ขอทราบรายละเอียดความคืบหน้าผลิตภัณฑ์มวลรวมพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นอย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดแผนงานบูรณการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้เข้าสู่สภาวะสังคมสูงวัย จ านวน ๑๓,๓๒๐,๒๗๒ คน ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗  

- ขอทราบรายละเอียดเอนเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) ในพ้ืนที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ชี้แจงดังนี้ 
- การลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ใช้วิธีก่อตั้งโรงงานเพ่ือจะชดเชยการจ านวนที่เขาขายได้เยอะ  

แต่เดิมก าหนดว่า หากจ าหน่ายได้ ๑ คัน ต้องผลิต ๑.๕ คัน บริษัท บีวายดี จ ากัด เริ่มต้นมาจาก
แบตเตอรี่ แล้วผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภายหลัง เป็นผู้ผลิตหลักแบตเตอรี่กับรถยนต์ แต่บริษัทอื่นที่เข้ามา
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ลงทุนผลิตรถยนต์อย่างเดียว และมีการก าหนดใช้ซัพพลายเออร์ในประเทศไทยหรือใช้แรงงานของ
ประเทศไทยในระยะแรกหรือปีต่อไป มีสัดส่วนการใช้แรงงานไทยหรือตัววัตถุดิบในไทยเพิ่มมากขึ้น  
 - กรณีน้ าเพ่ือการอุปโภคที่ผ่านการใช้งาน น ามาผ่านระบบรีไซเคิล ปัจจุบันมีระบบรีไซเคิลน้ า 
ที่ผ่านการใช้งานในเขตนิคมอุสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ตามที่นิคมอุตสาหกรรมได้ก าหนดไว้ 

- กรณีโรงพยาบาลปลวกแดง ด าเนินการก่อสร้างอาคารของรัฐจ านวน ๑ อาคารและอาคารของ
เอกชน จ านวน ๑ อาคาร เพ่ิมความสามารถในการรองรับการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอปลวกแดง 
จังหวัดชลบุรี  

- เป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่เขตพิเศษภาคตะวันออก เฉลี่ยใน ๓ จังหวัด ร้อยละ ๖.๓ ปัจจุบัน
อัตราการเจริญเติบโตของพ้ืนที่ ร้อยละ ๖   

- กรณีถนน ๒ เส้นทาง ที่ประสบปัญหาการก่อสร้างล่าช้า เนื่องมาจากผู้รับเหมาทิ้งงาน  
ขาดสภาพคล่องปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับเหมารายเดิมและหาผู้รับเหมาราย
ใหม่เพื่อท าการก่อสร้าง 

- กรณี Airport City ประกอบด้วยร้านค้าดิวตี้ฟรี (Duty Free) ขนาดใหญ่ ส่วนพ้ืนที่เพ่ือใช้กับ
เอนเตอร์เทนเมนท์ (Entertainment) เนื้อที่ประมาณสนามกีฬา สามารถใช้เป็นคอนเสิร์ตฮอลได้ 
และพื้นที่ท าร้านอาหารขนาดใหญ่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ (Entertainment Complex) 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด าเนินการรีไซเคิลน้ า

ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าและน้ าเสียในพ้ืนที่เข้าสู่แหล่งชุมชน  
- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ควรให้ความส าคัญทางด้าน

สิ่งแวดล้อม  
- ควรบูรณาการร่วมกับประชาชนและเครือข่ายแรงงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
- ควรปรับปรุงสิทธิประโยชน์การลงทุน สัดส่วนการจ้างแรงงาน การละเมิดสิทธิแรงงาน  

ควรเป็นเงื่อนไขส าคัญในสิทธิประโยชน์การลงทุนของ BOI  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. รายละเอียดตัวชี้วัดการด าเนินงานของแผนงานบูรณการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ให้มีประสิทธิภาพและการบริหารงบประมาณเกิดความคุ้มค่า  
๒. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ก าหนดให้ผู้ลงทุนพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   

ต้องรีไซเคิลน้ า ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕  
๓. รายละเอียดหลักเกณฑ์การควบคุมการเดินและเส้นทางเดินรถรถบรรทุก หรือรถเทลเลอร์ 

ในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อลดอุบัติเหตุ  
๔. รายละเอียดผู้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจ านวน

เท่าใด และขอทราบรายละเอียดจ านวนวิศวกร แยกเป็นจังหวัด แยกเป็นประเภทอย่างไรบ้าง  
๕. รายละเอียดการก าหนดทีโออาร์ (TOR) โรงพยาบาลปลวกแดง อย่างไร 
๖. รายละเอียดโครงการจัดท าแผนการเชื่อมโยงรองรับระบบ EEC ที่เกี่ยวกับโครงข่ายต่าง ๆ  
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- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ประเมินความคุ้มค่า ผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  

 
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล     ๓,๕๔๕,๓๘๕,๘๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -    บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- แผนงานบูรณาการด้านรัฐบาลดิจิตอล โดยมีผู้แทนส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ชี้แจงว่า 

เกี่ยวกับการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือไม่ หน่วยงานไหนบ้าง ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิตอล มีเครื่องมือส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลของหน่วยงานภาครัฐทุกปี   
การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐปีที่ผ่านมาส่งแบบส ารวจประมาณ ๓๐๐ กว่าหน่วยงานแล้วตอบ
กลับมาประมาณ ๒๙๒ หน่วยงานพบว่า ๖๐ หน่วยงาน ได้มีการด าเนินการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดความคืบหน้าหน่วยงานภาครัฐ

ใดบ้างจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล กับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล  
ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิตอล โดยมีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอลขับเคลื่อน อย่างไร 

 
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  ๘๘๗,๗๙๑,๕๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด       -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี ้
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานร่วมบูรณาการในแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย พบว่าไมม่ี

หน่วยงานที่ขับเคลื่อนที่มีความส าคัญ เช่น การเสริมสร้างความรอบรู้ในการเตรียมความพร้อมทุกมิติ
ส าหรับกลุ่มเด็กส าหรับกลุ่มเยาวชน และการศึกษาตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ควรมีผู้แทนหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อน  

- การส่งเสริมการมีงานท าและท าให้ผู้สูงอายุมีรายได้ของผู้สูงอายุ ควรมีผู้แทนหน่วยงานใน
สังกัดของกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานในการร่วมขับเคลื่อน  

- การพัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและทุกวัย ควรมีผู้แทน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงาน
ในการร่วมขับเคลื่อน  
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แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ๖๒,๗๗๙,๒๔๙,๕๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -      บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
ผู้แทนส านักงานทรัพยากรน้ า ชี้แจงดังนี้ 
- รายละเอียดแผนแม่บท ลุ่มน้ าระยะที่ หนึ่ง ประกอบด้วย ๒๒ ลุ่มน้ า ประกอบด้วยเอกสาร

จ านวนมากขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาในรูปแบบ QR Code ระยะต่อไป 
- รายละเอียดแต่ละโครงการพิจารณาในเรื่องของความคุ้มทุนของโครงการด้านแหล่งน้ าแบ่ง

ออกเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ่และผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอส่งหลักเกณฑ์
ประกอบการพิจารณาอีกครั้ง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ  
๑. ขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่า ผลประโยชน์ที่ประเทศ

ได้รับจากการลงทุน ของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
๒. ขอเอกสารรายละเอียดผลลัพธ์จากการด าเนินการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ าระยะที่ หนึ่ง  

ตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างไรบ้าง 
- นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ กรรมาธิการ ขอเอกสารแนวทางการเข้าถึงข้อมูลในระบบ  

Thai Water Plan ในรูปแบบ Username และ Password เพื่อศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  ๘,๑๕๒,๐๔๖,๒๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ในประเด็น 

ต่าง ๆ  ดังนี ้
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

พ้ืนที่ด าเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่มีงบประมาณ
และหน่วยงานที่ด าเนินการ ขอทราบว่ามีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างไรในการบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการบูรณาการการท างาน ชี้แจงว่า ในการจัดท าแผนงานบูรณาการในแต่ละปี มีการ

ประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการบูรณาการ และพิจารณาว่าต้องการ
มุ่งเน้นหรือให้ความส าคัญในเรื่องอะไรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการท่องเที่ยวชาติ  
และนโยบายรัฐบาล และในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการเน้น ๓ เรื่อง คือ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวยั่งยืน 
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และท่องเที่ยวคุณภาพสูง เพ่ือตอบโจทย์เรื่องความสามารถในการแข่งขัน จากนั้นเมื่อมีการเสนอ
โครงการจะมีการพิจารณาโครงการกรอบเพ่ือขับเคลื่อนให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 

- สาเหตุที่บางจังหวัดไม่มีโครงการในแผนงานบูรณาการ เนื่องจาก ในแต่ละปีจะมีโครงการที่
เสนอจ านวนมาก และกลั่นกรองโครงการที่เป็นไปตามกรอบหรือเป้าหมายในแตล่ะปี อย่างไรก็ตาม การ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในบางจังหวัด หากไม่อยู่ในแผนงานบูรณาการ อาจปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์
หรือแผนงานพ้ืนฐาน และมีหน่วยงานศูนย์กลางที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนงานพ้ืนฐานนั้น ๆ 

 
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา   
จังหวัดชายแดนภาคใต้       ๕,๗๘๑,๘๕๐,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี้ 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในตัวชี้วัดความเชื่อมั่นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

ร้อยละ ๘๐ ขอทราบว่าเหตุใดตั้งค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๐ เท่ากันในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
และตัวชี้วัดมีองค์ประกอบในการวัดผลอย่างไร และมีความเหมือนหรือแตกต่างกับดัชนีเชื่อมั่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ด าเนินการร่วมกับศนูย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้และกระทรวงพาณชิย์
อย่างไร 

- ขอทราบว่ารายการด าเนินการเข้าสู่ มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีรายละเอียดอย่างไร เกิดผลอย่างไร มีเหตุผลความจ าเป็นในการตั้ง
งบประมาณอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นตัวชี้วัดเรื่องความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ 

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และ พ.ศ. ๒๕๖๘ ชี้แจงว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่สูง แต่มีความพยายามที่จะไปให้ถึง
จุดดังกล่าว ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เพียงร้อยละ ๕๕.๕๖ ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าว ส านักงาน 
สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้มีการหารือกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) อย่างใกล้ชิด ว่าเป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมแล้ว 

- ตัวชี้วัดที่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ท างานกับสภาความมั่นคง
แห่งชาติ (สมช.) เป็นคนละส่วนกับตัวชี้วัดของกระทรวงพาณิชย์ 

- ประเด็นมาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ชี้แจงว่า เป็นนโยบายส าคัญที่จะท าให้ผู้หลงผิดกลับคืนสู่สังคม โดยมีกระบวนการให้ผู้หลงผิดเข้าสู่
กระบวนการอบรมเพื่อยกเว้นโทษ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นกับกลุ่มเป้าหมาย 

- ประเด็นงบประมาณการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการข่าว งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท  
เป็นงานเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการข่าว และน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย  
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 ๘  
 

เป็นงบประมาณในการเช่าระบบ การติดตามเป้าหมายเพ่ือน าไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย โดยมิได้มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนแต่อย่างใด 

- ประเด็นโครงการภายใต้มาตรา ๒๑ ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๒ คน และจบ
กระบวนการของโครงการเพียง ๒ คน ซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นการสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย
ในพ้ืนที่  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวิจักขณ์ฤทธิ์   จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการพัฒนาประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลด้านการข่าวกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ . รมน.) 
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนด้านการข่าว งบประมาณ ๔๐ ล้านบาท 

 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  ๘,๗๓๗,๖๕๕,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด                  -       บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ในการมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการล าดับความส าคัญกับอุตสาหกรรมอย่างไร  

และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายใด และการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่ผ่านมาไม่ได้มีการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือสมมติฐานเชิงตัวเลขใช่หรือไม่ 

- กรณีมีมาตรฐานของประเทศอื่นในการจัดเก็บภาษีทางคาร์บอน ได้มีกระบวนการขับเคลื่อน  
ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และโครงการที่ได้ด าเนินการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนอย่างไร 

- กรณีไฟฟ้า สอบถามว่า มีแนวทางการท าให้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยสะอาดมากยิ่งขึ้น
ได้อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ชี้แจงว่า 

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีการเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. 
๒๕๖๕ และในระยะที่สอง คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่มาของการก าหนดพิจารณาจากโครงสร้างการผลิตของประเทศไทย
ว่าประเทศอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องมีอุตสาหกรรมใดบ้างเป็นอุตสาหกรรมหลัก ซึ่งดูจากความต้องการ 
(demand) ของโลก ประกอบกับในประเทศมีวัตถุดิบอะไรและการพัฒนาวัตถุดิบนั้นต้องขยับไปที่การ
เพิ่มมูลค่าสูง และประการสุดท้ายคือพิจารณาอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ส่ิงแวดล้อม  

- อุตสาหกรรมหลัก ๕ อุตสาหกรรม ตามแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ระยะที่สอง คือ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมดิจิทัล
(ปัญญาประดิษฐ์) และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  

- ประเด็นการปล่อยคาร์บอน ชี้แจงว่า การปล่อยคาร์บอนในองค์กรขนาดใหญ่ มีฐานการใช้
พลังงานที่น ามาค านวณคาร์บอนเป็นสากลได้ และการผลิตของเครื่องจักรก็สามารถค านวณคาร์บอนได้
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เช่นกัน แต่มักมีการค านวณในองค์กรขนาดใหญ่ ส าหรับองค์กรขนาดเล็ก ต้องมีการค านวณฐานให้  
เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและค านวณการปล่อยคาร์บอน 

- โครงการ Green Steal ลดการใช้พลังงานโดยการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรบางตัว เพ่ือให้มีการ
ปล่อยมลภาวะออกสู่อากาศน้อยลง 

- ประเด็น CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) เริ่มจากอุตสาหกรรมที่จะ
ส่งออกไปยัง EU จ านวน ๕ ตัว โดยส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กจึงท าให้มีผลกระทบ และเป็นข้อตกลงร่วมกัน
กับสมาคมเหล็ก ทั้งนี้ ในปัจจุบันสินค้าหลักของไทยที่จะส่งไปยัง EU ยังไม่มีการบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม
ควรเริ่มวางเป้าหมายในการพัฒนาและค านวณอุตสาหกรรมที่จะเป็นอุตสาหกรรมหลักของไทย 

- ประเด็นพลังงานไฟฟ้า ชี้แจงว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า และพลังงานแสงอาทิตย์  
ถือเป็นพลังงานสีเขียว แต่โครงสร้างพลังงานของไทยต้องมีการพิจารณาทั้งระบบ ว่าปัจจุบันประเทศ
ไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งใดบ้าง และพยายามปรับให้เป็นไฟฟ้าสีเขียวตามหลักสากลอย่างแท้จริง 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายศุภโชติ  ไชยสัจ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
- ในการมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการล าดับความส าคัญกับอุตสาหกรรมอย่างไร  

และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายใด และการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่ผ่านมาไม่ได้มีการค านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือสมมติฐานเชิงตัวเลขใช่หรือไม่ 

- กรณีมีมาตรฐานของประเทศอื่นในการจัดเก็บภาษีทางคาร์บอน ได้มีกระบวนการขับเคลื่อน  
ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และโครงการที่ได้ด าเนินการช่วยลดการปล่อยคาร์บอนอย่างไร 

 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม  
และแก้ไขปัญหายาเสพติด      ๕,๐๘๗,๖๔๔,๙๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -   บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบความเห็นกรณีมีการโซนนิ่ง (zoning) ผู้ป่วยจิตเวชที่ติดยาเสพติด เพ่ือไม่ให้มีการก่อเหตุ

ในชุมชน 
 - ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดอย่างไรและมีการ
ท างานเชิงรุกหรือไม่ อย่างไร และเพ่ือประสิทธิภาพในการตรวจจับกุมขอทราบว่ามีเครื่องมือในการ
ตรวจจับกุมในพ้ืนที่ด่านชายแดนหรือไม่ มีด่านใดที่มีเครื่องมือจับกุมและด่านใดยังไม่มีเครื่องมื อจับกุม
จ านวนเท่าใด 

- ขอทราบว่ามีแผนในการตรวจสอบเส้นทางของยาเสพติดหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นกรณีมีการโซนนิ่ง (zoning) ผู้ป่วยจิตเวช ยืนยันว่าไม่มีการจัดโซนนิ่งผู้ป่วยจิตเวช 

แต่อย่างใด ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องใช้การสาธารณสุขน าและปลุกให้ชุมชนลุกขึ้นมาต่อสู้  

สร
ุปผ

ลก
าร

ปร
ะช

ุมน
ี้ คณ

ะก
รร

มา
ธิก

าร
ยัง

ไม
่ได

้รับ
รอ

ง

ผู้ใ
ดน

ำไป
ใช

้ ห
าก

เกิด
คว

าม
เสีย

หา
ยใ

ด ๆ
 ผู้น

ั้นต
้อง

รับ
ผิด

ชอ
บเ

อง
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โดยกระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่งกลุ่มผู้เสพออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ สีเขียว สีเหลือง สีส้ม และสีแดง  
ซึ่งผู้เสพที่มีอาการคลุ้มคลั่งจะอยู่ในกลุ่มสีส้มและสีแดง ที่กระทรวงสาธารณสุขจะน าเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดและฟ้ืนฟู เมื่อพร้อมเข้าสู่ชุมชนจะน าเข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูการเข้าสู่สังคม ซึ่งด าเนินการ 
โดยท้องถิ่น ทั้งนี้ มิได้เห็นด้วยกับแนวคิดการจัดโซนนิ่ง (zoning) 

- โครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดใช้บอร์ดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กรรมการจ านวน ๓๔ คน และก าหนดนโยบายไปให้หน่วยงานขับเคลื่อน 
การก าหนด ๒๕ จังหวัด เป็นพ้ืนที่ด าเนินการ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถก ากับดูแลได้  
และก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมินความส าเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  จากนั้นจะน าไปด าเนินการ 
ในจังหวัดที่เหลือต่อไป 

- ประเด็นการตั้งด่านเพ่ือสกัดกั้นยาเสพติด ชี้แจงว่า เริ่มมีด่านเพ่ือสกัดกั้นสิ่งของผิดกฎหมาย
ครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และเมื่อมีการตั้งด่านเพ่ือสกัดกั้นยาเสพติด ได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีในการให้อ านาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการอนุมัติด่าน  
ทั้งนี้ เป็นด่านที่มีเครื่องเอ็กซเรย์ยานพาหนะ และสามารถตั้งด่านได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั้งหมด ๘ จุด
เพ่ือสกัดกั้นยาเสพติดที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งผลการปฏิบัติงาน ๑๐ เดือน  
ที่ผ่านมามีการตรวจจับยาบ้าได้แล้วกว่า ๑๕๑ ล้านเม็ด นอกจากนี้ยังมีจุดสกัดที่กระจายไปทั่ว 
ในแต่ละภูมิภาค เพ่ือตรวจจับรถที่ใช้ในการขนยาเสพติด 

- ประเด็นการพบยาเสพติดในต่างประเทศ ชี้แจงว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นทางผ่านในการ
ขนส่งยาเสพติด เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นแหล่งผลิตยาเสพติด โดยใช้มาตรการ AITF (Airport 
Interdiction Taskforce : AITF) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศกับประเทศต่าง ๆ   

 
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ๙๕๔,๖๒๖,๔๐๐    บาท 
ไม่มีรายการปรับลด               -      บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังนี ้
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- มีข้อเสนอแนะว่าควรมีผลงานในการตรวจสอบการทุจริตและการปราบปรามการทุจริตได้จริง

อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการทุจริตที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เพ่ือให้การปราบปรามการ
ทุจริตเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง 

- กรณีที่มีการให้ความเห็นคดีหมูเถื่อนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกระท าผิดกับเอกชน ขอทราบ
กระบวนการเริ่มด าเนินคดีในหลักปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายใด 

- ขอทราบความคืบหน้าการด าเนินคดีกรณีมีข้าราชการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์  
และในการด าเนินคดีจะสั่งฟ้องหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นรายละเอียดคดีหมูเถื่อน หน่วยงานขอตอบเป็นเอกสาร 
- ประเด็นความคืบหน้าการด าเนินคดีค้ามนุษย์ ชี้แจงว่า ข้อมูลการร้องเรียนกล่าวหารัฐมนตรี 

ว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ป.ป.ช. ขอตรวจสอบข้อมูล และจัดส่งเป็นเอกสาร 
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 ๑๑  
 

- ประเด็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ อ านาจของ ป.ป.ช. ในการไต่สวน เป็นไปตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๒๘ โดยหากมี
เอกชนเข้าร่วมด้วย จะเป็นไปตามมาตรา ๓๐ เรื่องตัวการ ผู้ใช้ และผู้สนับสนุน ซึ่งหากเกี่ยวข้องกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ร่วมกระท าความผิด ต้องส่งมาเริ่มต้นที่ ป.ป.ช.  

- กรณีที่ DSI ส่งเรื่องให้อัยการเพ่ือยื่นฟ้องต่อศาล ต้องพิจารณาในรายละเอียดว่า DSI ท าการ
สอบสวนแล้วพบว่ามีเพียงเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเรื่องน าเข้าหรือจ าหน่ายหมูเถื่อน  
โดยยังไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมาร่วมด้วย ซึ่งหาก DSI สอบสวนแล้วพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เกี่ยวข้องด้วย จะต้องส่งเรื่องมายัง ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณา 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรติดตามตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่หรือการให้สัมปทานมูลค่าสูง  

เช่น ๑. รถไฟฟ้าสายสีเขียว ๒. รถไฟฟ้าสายสีส้ม ๓. รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ๔. การฮั้ว
ราคาของการประมูลงานของผู้รับเหมาชั้นพิเศษในงานทาง และรายงานความคืบหน้าเป็นผลงาน
ประกอบการพิจารณาในปีงบประมาณต่อไป 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
- ขอรายละเอียดมาตรฐานการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 และขอทราบว่ามีหน่วยงาน

ของรัฐหน่วยงานใดที่ผ่านและไม่ผ่านมาตรฐาน ISO 37001 
- ขอข้อมูลหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และผลการประเมินของหน่วยงานราชการส่วนกลาง

ทั้งหมด 
 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๔ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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